

**THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG**

**\*Vị trí công việc:** Giám đốc điều hành

**Chức danh công việc:** Tổng Quản lý khách sạn

**Số lượng cần tuyển:** 01 người

**Địa điểm làm việc:** Oriental Boutique Hoi An, Số 330 Cửa Đại, Sơn Phô 2, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

**Thời gian làm việc:** theo ca, 48h/tuần, nghỉ vào các ngày lễ/ tết theo quy định của công ty

**Mô tả công việc:**

+ Tổng quản lý khách sạn là người đứng đầu và trực tiếp quản lý khách sạn Oriental Boutique Hoi An và chịu sự quản lý điều hành trực tiếp của Giám Đốc công ty.

+ Chịu trách nhiệm tất cả các mảng vận hành trong khách sạn, quản lý hoạt động hàng ngày của nhân viên và khách của Khách sạn.

+ Kiểm soát chi phí vận hành của Khách sạn theo ngân sách đã được phê duyệt

+ Là đại sứ cho thương hiệu và khách sạn.

+ Lãnh đạo và lập kế hoạch chiến lược cho tất cả các bộ phận để truyền tải văn hóa dịch vụ của Công ty, tối đa hóa hiệu quả hoạt động và sự hài lòng của khách hàng.

+ Hợp tác chặt chẽ với chủ đầu tư và các bên liên quan khác.

+ Quản lý và lãnh đạo các Trưởng bộ phận để cùng thực hiện các mục tiêu tổng thể của khách sạn nhằm mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách và tối ưu hóa lợi nhuận kinh doanh cho khách sạn.

+ Cân bằng giữa lợi nhuận và sự hài lòng của khách.

+ Chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty/ chủ đầu tư về hiệu quả hoạt động, lợi nhuận cuối cùng của khách sạn.

- Yêu cầu về trình độ: không yêu cầu

- Yêu cầu về kinh nghiệm: có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Quản lý, Giám đốc ở khách sạn, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng.

- Yêu cầu khác (nếu có):

+ Thành thạo các kỹ năng văn phòng, và 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Anh thành thạo để trực tiếp làm việc với các đối tác, khách hàng quốc tế của khách sạn.

+ Kỹ năng lãnh đạo, phân tích, truyền cảm hứng

+ Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

**Mức lương:** 39.000.000/ tháng

**Quyền lợi:** Com ca, đồng phục, một số quyền lợi khác của công ty như, trợ cấp chuyên cần, trợ cấp đi lại, đóng BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật,...

**Phương thức ứng tuyển:** ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về địa chỉ email:

hnm@orientalboutiquehoian.com hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ Số 330 Cửa Đại, Sơn Phô 2, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0796545005(Ms.Ngân)

Hạn nộp hồ sơ: 15 ngày kể từ ngày đăng tin tuyển dụng

Trân trọng cảm ơn!

Quảng Nam, ngày 15 tháng 10 năm 2024

**ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/ TỔ CHỨC**



Giám đốc

*Huỳnh Huỳnh Anh*